



# ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

## ข่าวเด่นในฉบับ

- ✍ รมว.อุดมศึกษา ตั้งเป้าขับเคลื่อน ก.อุดมศึกษา
- ✍ การแข่งขันกีฬาภายใน มรพส. ๒ - ๙ กันยายนนี้
- ✍ ควจ. MOU อาชีวศึกษา พล. บูรณาการวิชาการ
- ✍ วพบ. พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุ
- ✍ เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปี'๖๒ ภายใน ๒๐ ก.ย.นี้

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานฯ และบุคลากร มรพส.  
ตรวจสอบสภาพใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ แจ่งชื่อภายในวันที่ ๕ สิงหาคมนี้

**การตรวจสอบสภาพใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

**28 ส.ค. 62**

ข้าราชการบ้านญาติ, ข้าราชการ (อาจารย์), PC พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ

**เวลา 08.00 - 10.30 น.**

**29 ส.ค. 62**

ผู้มีสิทธิใช้บัตรประกันสังคม, พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ขอเชิญชวนบุคลากรตรวจสอบสภาพประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. โดยมีกำหนดการตรวจฯ ดังนี้

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ : ข้าราชการบ้านญาติ, ข้าราชการ(อาจารย์), ข้าราชการพลเรือน, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ : ผู้มีสิทธิใช้บัตรประกันสังคม, พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์, พนักงานฯ เงินรายได้

แจ่งความประสงค์ตรวจสอบสภาพได้ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยลงชื่อที่หน่วยงานที่ท่านสังกัดหรือที่ <https://forms.gle/dk8vn36tF2xXeVvy5> สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ ๙๘๐๑, ๙๖๐๘

## สพง. มีมติเปลี่ยนชื่อสโมสรฯ เป็น “สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”



เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการ สโมสร สพง. มรพส. ได้ลงมติในประเด็นสำคัญหลายประการ โดยให้ปรับเปลี่ยนชื่อสโมสรฯ จากเดิมเป็น “สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ใช้ชื่อย่อ “สพง.” นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสโมสรคนใหม่ตามวาระ พร้อมทั้ง กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรสายสนับสนุน “กาชะลองผลัดใบ ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ ในส่วนของ ยอดเงินหุ้นสมาชิก สพง. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ fanpage : สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

# สุวิทย์ ตั้งเป้าเปลี่ยนไทยด้วยพลัง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สุวิทย์ เผยแนวทางเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม

**ดร.สุวิทย์ เหมสินทรัพย์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อให้การออกแบบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ถูกนำไปปฏิบัติและสนับสนุนการสร้างคนและสถาบันความรู้ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามเป้าหมายของกระทรวง อว. อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดงานครั้งนี้มีบุคลากรในระบบ วนว. เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน

สำหรับแนวทางใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่าเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือการถอดรหัสจากนโยบายของรัฐบาลมาสู่การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มุ่งสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยตอบโจทย์ ๔ ด้าน คือ ความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ **“มหาวิทยาลัยจะเป็นด่านหน้าของไทยแลนด์ ๔.๐ กระทรวงใหม่จึงรวมสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับวิจัยนวัตกรรมมาอยู่ด้วยกัน ขับเคลื่อนร่วมกันเป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต”**

ดร.สุวิทย์ เหมสินทรัพย์ กล่าวด้วยว่า การขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จะขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์ม ๔ แพลตฟอร์ม ได้แก่ ๑.) Platform สร้างคนและองค์ความรู้ รวมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันนำไปสู่การตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยคนมีความสามารถของไทยและของโลกมาทำงาน ๒.) Platform การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ใช้ AI and Data economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจแบ่งปัน ในการขับเคลื่อนประเทศ ๓.) Platform การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ เช่น ประเทศ และโลก ด้วยการส่งเสริมการวิจัยขั้นก้าวหน้า (frontier research) เช่น เรื่องปัญหาหมอกพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 การทำขยะให้เหลือศูนย์ เป็นต้น

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. ได้จัดประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้รับทราบ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใน ๘ ด้าน ได้แก่ คนไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่และความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเท่าเทียมและคุณภาพชีวิต นวัตกรรมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปการอุดมศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360° วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙๖๖ หน้า ๕ ข่าวอุดมศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2562

# PSRU GAME 2019

กีฬา...สานไมตรี สร้างคนดี พัฒนาชาติ

**2-9** กันยายน 2562

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY

ณ สนามกีฬาพระอภัยมณี มสว. ล้วนทะเลแก้ว

พิธีเปิด	<b>2 กันยายน 2562</b> เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
พิธีเปิด	<b>9 กันยายน 2562</b> เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

# คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัยความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พัฒนางานวิจัย บรณาการองค์ความรู้ตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”



คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ที่ผ่านม ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี **ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. และ

**ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจ้อย** ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีสาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรระหว่างสองหน่วยงานเพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน (๒ ปี) ดังนั้น การจัดทำหลักสูตรของคณะฯ จึงควรมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่งานแข่งขันในตลาดแรงงานที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน การทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ก้าวไปสู่การเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ต่อไปแล้ว เยาวชนยังสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

# วพบ. พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุกับพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์



เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. นำโดย **อาจารย์ ณิชกวี ศิริรัตน์** คณบดีวิทยาลัยการพยาบาลจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศในด้าน การดูแลผู้สูงอายุ กับพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ถึงพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการพยาบาล โดยมี **อาจารย์ลลอ สิงห์โชติสุขแพทย์, อาจารย์ทศพล เล้าโลมวงศ์ และ อาจารย์วิวรรณธิ์ สাত্রพันธ์** ให้เกียรติเป็นวิทยากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. จัดงาน  
**สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒** วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคมนี้  
 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ซึ่งเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร



รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมงาน**สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒** โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว พบกับกิจกรรมและการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันประกวดโครงงาน, การแข่งขันประกวดวาดภาพ, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าและอาหาร ผู้สนใจร่วมงานหรือสมัครเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://science.psu.ac.th/> โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๕๔

มรพส. รับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น**ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒** โดยแสวงหาศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ยกย่องเป็นต้นแบบและประกาศเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีเกียรติประวัติด้านใดด้านหนึ่งใน ๗ ด้าน ดังนี้ ๑.) ด้านการศึกษา ๒.) ด้านการบริหารราชการ / รัฐกิจ ๓.) ด้านบริหารธุรกิจ / องค์กรเอกชน ๔.) ด้านวิจัย ๕.) ด้านบริการสังคม ๖.) ด้านศิลปวัฒนธรรม ๗.) ด้านอื่น ๆ เช่น ศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา โดยจัดส่งเอกสารโดยตรงได้ที่งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๒ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว หรือทางไปรษณีย์ ด่วนมีผลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.psu.ac.th](http://www.psu.ac.th) โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๙๖๐๗

**งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

156 หมู่ ๕ ค.พลาซามหกอ.เมืองพิษณุโลก อ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘  
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com